



หลักสูตรอบรมต่อเนื่องสำหรับผู้ประเมินหลักในธุรกิจตลาดทุน โดยสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย

หลักสูตร 4 มูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุน หลังโควิด-19 จะด้อยค่าหรือไม่ อย่างไร

(สำหรับผู้ประเมิน สถาบันการเงิน นักบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)

วัตถุประสงค์

มาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง แนวทางการดำเนินการมาฟังจากที่ปรึกษาทางการเงิน นักบัญชี กลด.

Online Course สำหรับผู้ประเมิน สถาบันการเงิน นักบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

หลังโควิด-19 ผ่านไป มูลค่าทรัพย์สินบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะยังถูกกระทบต่อไปหรือไม่ เพียงใด และหากมูลค่าทรัพย์สินลดลง ส่งผลต่อการด้อยค่าและการบันทึกบัญชีอย่างไร หรือไม่ มาฟังความเห็นที่ปรึกษาทางการเงิน นักบัญชี มาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการ รวมทั้งความเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพที่คร่ำหวอดในการประเมินมูลค่าในตลาดทุน รวมทั้งรับฟังแนวคิดในการจัดทำประมาณการทางการเงิน การกำหนดอัตราคิดลด และความเห็นจากผู้บริหารกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (รวมทั้ง Thailand Future Fund) และ REIT

เนื้อหาหลักสูตร

- 1) ที่ปรึกษาทางการเงิน มีมุมมองต่อสถานการณ์อย่างไร หลังโควิด-19 ผ่านพ้นไป ยังมีผลกระทบต่อมูลค่าหรือไม่ แนวทางที่สามารถดำเนินการได้ หรือไม่ ได้ ตามความเห็นที่ปรึกษาทางการเงิน
- 2) ด้านมาตรฐานบัญชี แนวทางการบันทึกบัญชี มุมมองนักบัญชีหลังสถานการณ์โควิด จะยังมีการพิจารณาเรื่องการด้อยค่าหรือไม่ อย่างไร มาตรฐานบัญชีมีแนวทางการดำเนินการอย่างไร
- 3) มุมมองด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าทรัพย์สินหลังสถานการณ์โควิด-19 สมมติฐานทางการเงินที่เกี่ยวข้องในการประเมิน สมมติฐานรายได้จะพิจารณาอย่างไร อัตราคิดลดพิจารณาอย่างไร สถานการณ์โควิด-19 กระทบแต่ละอุตสาหกรรมอย่างไร กระทบต่อกระแสเงินสด (cash flow) อย่างไร โรงแรม สำนักงาน ศูนย์การค้า โรงงาน คลังสินค้า
- 4) วิธีการต้นทุน มูลค่าจะลดหรือไม่อย่างไร ความเหมาะสมในการพิจารณาค่าเสื่อมทางด้านเศรษฐศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม 1 วัน CPD 6 ชั่วโมง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้ประเมินจะได้ทราบถึงมุมมองด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผู้ที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าทรัพย์สินหลังสถานการณ์โควิด-19 สมมติฐานทางการเงินที่เกี่ยวข้องในการประเมิน สมมติฐานรายได้จะพิจารณาอย่างไร อัตราคิดลด พิจารณาอย่างไร สถานการณ์โควิด-19 กระทบแต่ละอุตสาหกรรมอย่างไร กระทบต่อกระแสเงินสด (cash flow) อย่างไร โรงแรม สำนักงาน ศูนย์การค้า โรงงาน คลังสินค้า ข้างต้น